

Số: /BC - UBND

Phổ An, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

Thực hiện Công văn số 755/UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Ủy ban nhân dân xã Phổ An báo cáo kết quả như sau:

Phần thứ nhất TÌNH HÌNH TỔ CHỨC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW

1. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trên cơ sở các hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác lý luận để triển khai thực hiện và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của UBND xã.

Sau khi ban hành kế hoạch thực hiện Ủy ban nhân dân xã Phổ An đã chỉ đạo các thôn, khu dân cư trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn tại thôn, khu dân cư mình. Công tác lý luận trên địa bàn được thể hiện chủ yếu và rõ nét nhất qua việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã trong việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ủy ban nhân dân xã Phổ An đã phân công các đồng chí thành viên UBND theo dõi, đôn đốc các thôn, khu dân cư nghiêm túc thực hiện nghị quyết này và thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân xã tình hình triển khai thực hiện của các

thôn, khu dân cư.

2. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền

Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức học tập và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, tỷ lệ tham gia đạt 100%. Qua triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết số 37-NQ/TW đã mang lại kết quả rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực hơn, có sự chuyển biến rõ nét và được chính quyền chú trọng quan tâm, luôn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn theo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị được tăng cường. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Đài Truyền thanh xã và các thôn, khu dân cư trên toàn xã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức như đưa tin, đăng bài tuyên truyền,... về các phương châm, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác lý luận; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của xã.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu lý luận, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai đồng bộ và đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Đội ngũ làm công tác lý luận ngày càng được củng cố về số lượng, nâng cao chất lượng. Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cho đội ngũ làm công tác lý luận hoạt động tốt; chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận. Từ năm 2014 đến nay đã cử cán bộ, công chức đi đào tạo các lớp bồi dưỡng, tập huấn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, luôn chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công tác đề ra và những nhiệm vụ công tác khác, hoàn thành tốt việc đăng ký học các lớp bồi dưỡng theo đúng thời gian, đối tượng và số lượng tham gia.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra giám sát được Ủy ban nhân dân xã quan tâm thực hiện. Hằng năm Ủy ban nhân dân xã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trong đó lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 37. Công tác báo cáo định kỳ thực hiện đảm bảo, việc sơ kết, tổng kết được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình từ cấp dưới lên cấp trên. Các báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề được xây dựng trên cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát, lấy thông tin từ các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW

1. Việc thực hiện phương châm công tác lý luận ở các mặt sau:

- Kiên trì thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

- Luôn bảo đảm nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng.

- Luôn coi trọng việc xây dựng môi trường dân chủ đi đôi với nêu cao trách nhiệm chính trị của tổ chức và cá nhân hoạt động lý luận. Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, định hướng nghiên cứu trong từng thời kỳ.

2. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác lý luận

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các thôn, khu dân cư tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Hướng dẫn số 02- HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2021 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”. Đồng thời, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của cấp ủy tỉnh, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

3. Đánh giá việc thực hiện các định hướng nghiên cứu lớn được nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW

Việc tổ chức, triển khai các chương trình, đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Về số lượng, chất lượng công trình, sự phát triển tư duy lý luận của địa phương, đơn vị; những kết quả nghiên cứu đã được vận dụng, những điểm mới, phát triển sáng tạo về lý luận mang lại hiệu quả trong thực tiễn; những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ về mặt lý luận...: không có.

4. Đánh giá việc phát huy dân chủ trong công tác lý luận

- Quán triệt nghiêm túc Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận trong các cơ quan đảng, nhà nước”, Ủy ban nhân dân xã Phổ An thực hiện nghiêm quy định đối với các hành vi bị cấm trong nghiên cứu lý luận chính trị (*như trù dập, kỳ thị người có ý kiến, quan điểm khác tại các diễn đàn khoa học, áp đặt ý kiến, quy chụp...*); xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dân chủ tuyên truyền các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...nếu xảy ra tại địa phương.

- Công tác thực hành dân chủ trong công tác lý luận được thực hiện chặt chẽ từ khâu định hướng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu đến ứng dụng kết quả nghiên cứu; Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của mình.

- Ủy ban nhân dân xã Phổ An thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật phát ngôn, viết và làm đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy, viết sách, đăng bài trên báo, tạp chí, Internet, trả lời phỏng vấn, phát biểu trong tọa đàm, hội thảo và công bố kết quả nghiên cứu.

- Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ủy ban nhân dân đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân theo quy định, từ năm 2014 đến nay đã tổ chức 35 cuộc đối thoại. Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề được Nhân dân quan tâm và những vấn đề chưa được Nhân dân đồng tình như: Đất đai, tài nguyên, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kinh tế-xã hội, chính sách....Các ý kiến nêu tại cuộc đối thoại đều được lắng nghe, ghi biên bản đầy đủ, trung thực các nội dung ý kiến góp ýNgoài các ý kiến được giải đáp, trao đổi tại chỗ; các ý kiến chưa thể giải đáp ngay đều được ghi nhận, xem xét, tiếp thu. Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND xã đều có kết luận và giao cho các ban, ngành của xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục giải quyết những kiến nghị của nhân dân.

5. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân được chú trọng, với hình thức đa dạng, phong phú. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ngày được nâng cao. Qua đó,

hầu hết cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các thôn, khu dân cư đều được tiếp thu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được chú trọng. Quán triệt sâu sắc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Theo đó, công tác giáo dục lý luận chính trị đúng chương trình, kết hợp lồng ghép các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các thôn, khu dân cư; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trên các lĩnh vực với những việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác.

6. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “*về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát tốt thông tin, chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt phá nguồn phát tán thông tin xuyên tạc trên không gian mạng. Thường xuyên chỉ đạo hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên fanpage và group về những nội dung có liên quan định hướng dư luận trên internet, mạng xã hội; góp phần ổn định tình hình, ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

- Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý và định hướng thông tin; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, người hoạt động

không chuyên trách và các thôn, khu dân cư, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các thôn, khu dân cư nhận thức đúng đắn sách lược của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt rõ, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đồng thời là trách nhiệm của toàn dân nhằm đấu tranh hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh của nhân dân.

- Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Ủy ban nhân dân xã quan tâm và đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức thực hiện. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cấp ủy đảng tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin, tạo sự ổn định tư tưởng và đồng thuận trong xã hội; nâng cao cảnh giác cách mạng, ngăn ngừa nguy cơ “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “*diễn biến hoà bình*” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

7. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác lý luận

- Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và thực hiện kế hoạch cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của xã; Kết quả từ năm 2014 đến nay đã cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập, tập huấn. Cán bộ, công chức trong Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tự trao đổi kiến thức về lý luận chính trị và tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ủy ban nhân dân xã đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Mỗi số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được cấp ủy chỉ đạo, thực hiện kịp thời, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Phương pháp truyền đạt, quán triệt, tuyên truyền có bước cải tiến, chất lượng được nâng lên.

III. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Những kết quả, ưu điểm nổi bật và nguyên nhân.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị được UBND xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng; quá trình triển khai, UBND xã đã thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách về tầm quan trọng của công tác lý luận, và giáo dục lý tưởng chính trị được nâng lên, tạo thuận lợi để công tác lý luận trong thời gian đến trên địa bàn góp phần đưa tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW đi vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nhận thức của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo nguồn lực tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới được quan tâm.

2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân khách quan, chủ quan

Công tác tuyên truyền về lý luận chính trị trong tình hình mới chưa thật sự đổi mới sức lan tỏa còn hạn chế, phương thức hoạt động tuyên truyền có lúc chưa tốt.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phải xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên gắn với thực tiễn cơ sở.

Hai là, mỗi mỗi cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách từ xã đến thôn phải luôn nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; phải xác định đúng đắn về trách nhiệm, bổn phận, động cơ, mục đích nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh là để hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học, xây dựng và tu dưỡng đạo đức cách mạng, làm tiền đề

để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Ba là, đổi mới về phương pháp theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực của người học, gắn học tập với vận dụng và thực hành; đa dạng hóa các phương thức giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt chú trọng việc tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bốn là, Quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảm bảo việc sinh hoạt chi bộ góp phần tạo sự đồng thuận về nhận thức và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phần thứ hai

BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

I- BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC LÝ LUẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian tới, nền kinh tế nước ta đang trên đà hồi phục trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; ngày càng phát triển sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, dịch bệnh Covid-19 với biến chủng mới xuất hiện, tình hình xung đột giữa Nga - Ukraine... Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn sẽ tác động nhiều mặt không thuận lợi đến công tác bảo đảm an ninh tư tưởng và việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm

2023 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan, đơn vị.

2. Phối hợp triển khai công tác quán triệt, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng;

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

5. Đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận. Đấu tranh tư tưởng, lý luận phải nhằm khẳng định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh trên cơ sở giữ vững quan điểm và nguyên tắc; mềm dẻo, linh hoạt, nhân văn trong phương pháp, công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tạo dư luận xã hội lành mạnh, đồng thuận. Chủ động phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân xã Phổ An kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thị xã;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Hà